

# ISO/IEC 27001:2022

## IMPLEMENTING COURSE

### หลักการและเหตุผล :

การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022

ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ซึ่งระบุถึงวิธีการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ **ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำ นำไปใช้ ดำเนินการ ติดตามผล ทบทวน ดำรงรักษาและปรับปรุงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร** เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคาม **หลักสูตรนี้จะช่วยให้สามารถกำหนดขอบเขตนโยบายและกำหนดเป้าหมาย รวมถึงช่วยให้สามารถระบุทรัพย์สิน ระบุความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับองค์กร**

#### วิทยากร



วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในการสอนและสื่อสารสามารถทำให้ ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญ

#### ประกาศนียบัตร



เมื่อจบหลักสูตรการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรม

#### คอร์สอบรม เหมาะสำหรับ



องค์กรทุกประเภท ทั้งในส่วนของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO

# ประโยชน์ที่ได้รับ

## ภาพลักษณ์องค์กร

การปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 เป็นวิธีการแสดงความมุ่งมั่นขององค์กร ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิ่งนี้สามารถรับประกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ว่าองค์กรมีความน่าเชื่อถือและมีกระบวนการจัดการและการป้องกันข้อมูลที่ครอบคลุม

## ลดค่าใช้จ่าย

เนื่องจากการใช้มาตรฐาน ISO/IEC27001 สามารถทำให้องค์กรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการระบุ และบรรเทา ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขององค์กร



## พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร

สามารถพัฒนาแผนเพื่อติดตามบำรุงรักษา ประยุกต์ใช้ และปรับปรุง กระบวนการ มาตรฐาน ISO/IEC27001 อย่างต่อเนื่องภายในองค์กร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลด โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงได้

## ความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่งเสริมให้องค์กร สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติ องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายข้อบังคับและ ข้อกำหนดตามสัญญาเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## สิ่งที่จะได้เรียนรู้

- ตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 27001 เกี่ยวข้องกับอะไร และเหตุใดองค์กรจึงควรที่จะนำ ISO 27001 มาประยุกต์ใช้
- เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของมาตรฐาน ISO 27001 และสามารถมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
- เข้าใจการบริหารความเสี่ยงระหว่างเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์ และการกำหนด ความเสี่ยง